
ประกาศสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่สภาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้มีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ . ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ . ๒๕๖๕ในข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

จึงปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สภาเทศบาล
ได้มีมติรับรองแล้ว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายถม โคลงกาพย์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒<£๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒<£๖๖

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

ผู้มาประชุม
๑. นายถม โคลงกาพย์ ประธานสภาเทศบาล

๒. นายบุญวาด ไกลถิ่น รองประธานสภาเทศบาล

๓. นายสมัย จันทร์ฟู สมาชิกสภาเทศบาล

๔. นายจรัญ นาต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล

๕. นายยุทธนา ไกลถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

๖. นางจันทร์ดา กรรณิกา สมาขิกสภาเทศบาล

๗. นางสมภา ไกลถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

๘. นายสมจักร ไกลถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

๙. นายสมคิด ไกลถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

๑๐. นางอุมารินทร์ นาคาซาว่า สมาชิกสภาเทศบาล

๑๑. นางสร้อย ไกลถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

๑๒. นางอำพร ศรีสุทธะ สมาชิกสภาเทศบาล/เลชานุการสภาฯ
ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรี

๒. นายพิเนก บุญมา รองนายกเทศมนตรี

๓. นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ๋ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาล

๖. นางธัญญานุช ศรีสมบัติ รองปลัดเทศบาล

๗. นางคิราณี อินต๊ะปัญญา ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๘. นางสุพรรณี ดีปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง

๙. นายเดชา กองแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๐. นายธาตรี วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๑๑. นางธนัญญา จิต'วงศ 'นนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๑๒. น.ส.ดาราวรรณ์ วงศ์หงส์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๓. นายคนีง บัวเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

๑๔. นางกัลยา สิงห์เซาวกรกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๕. น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๑๖. น.ส.ละอองดาว แสงศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๑๗. น.ส.ปาวิณี บัวเงิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๘. น.ส.จิรนันท์ แก้วเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๙. จ.อ.ชัยวัฒน์ กัณทะวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป
๒๐. นางณภัซนันท์ หอมนาน ผ้ช่วยเจ้าพนักงานธรการ



๒

เริ่มประชุมเวลา 00.00 น.

นางอำพร ศรีสุทธะ - บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
(เลขานุการสภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๖ และสมาซิกสภาเทศบาลได้มาประชุมจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบ

องค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)
- เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับ
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ สมาขิกสภาเทศบาลได้มาร่วมประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวางตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)
- ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
จำนวน ๒๕ หน้า ให้ท่านสมาชิกแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อความ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)
- ล้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลรับรองรายงาน
การประชุมด้วยการยกมือ

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

- เพี่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
- ประธานแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นขอบ ๑๑ เลียง

๒. ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓. งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

- กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากการเผาชยะของเทศบาล โดยนายยุทธนา ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)
- ขอเชิญนายยุทธ'นา ไกลถิ่น ผู้ตั้งกระถู้ถาม ได้สอบถามครับ



๓

นายยุทธนา ไกลถิ่น
(สมาชิกสภาเทศบาล)

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

นายรัตน์ คำใส
(นายกเทศมนตร)ี

นายยุทธนา ไกลถิ่น
(สมาซิกสภาเทศบาล)

นายรัตน์ คำใส

(นายกเทศมนตร)ี

- เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายยุทธนา ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ตามที่ได้ขอตั้งกระคู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากการเผาขยะ
ของเทศบาล นั้น ขอเรียนถามว่า ขั้นตอน กระบวนการแกไขปัญหาการเผาขยะของ

เทศบาลอยู่ในขั้นตอนใด เหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวางตอบกระทู้ถามของนายยุทธนา ไกลถิ่น

- เรียนประธานสภา และสมาขิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ตามที่ 'ท่านยุทธนา
ไกลถิ่น ได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาขยะของเทศบาลนั้น ผมขอ
ชี้แจงขั้นตอน กระบวนการแก้ไขปัญหาการเผาขยะของเทศบาล ดังนี้

๑. กำหนดเวลาในการจุดเตาเผา ประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. หลังจากนั้น
พนักงานจะทำความสะอาดเตาเผาและบริเวณโดยรอบ

๒. ประสานและปรึกษากับ บริษัทเตาเผา เข้ามาเพิ่มท่อระบายความร้อนและ
ควันเพื่อให้การกระจายควันมีการลอยตัวที่สูงขึ้น ลดควันและกลิ่นที่จะสร้างเหตุ
รำคาญให้ประชาซนบริเวณใกล้เคียง

๓. เทศบาลร่วมกับผู้นำขุมชน ๑๗ หมู่บ้าน จัดทำโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในหมู่บ้าน (การจัดการขยะลดโลกร้อน)

๔. ประสานงานกับทางอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อเข้ามาร่วมหาแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหาควันและกลิ่น รวมถึงการใช้

พลังงานทดแทนจากโซล่าเชลล์

๔. พิจารณาเปลี่ยนจากการเผาเป็นการขนย้ายให้บริษัทเอกซน
๖. พิจารณาเตรียมหาสถานที่ย้ายเตาเผา โดยเทศบาลได้ประสานกับป่าไม่ใน

การขอใช้พื้นที่ป่า บริเวณป่าสุสานบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งอยู่ระหว่างทางป่าไม้
ตอบหนังสืออนุญาตมาเป็นรายลักษณ์อักษร

เทศบาลตำบลฝายกวาง ให้ความสำคัญกับปัญหาตังกล่าว เช้าใจความเดือนร้อน

ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

- เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายยุทธนา ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ จากเรื่องของการเผาขยะ ทุกวันนี้เราเผาขยะในพื้นที่ของ
เทศบาล ซึ่งพี่น้องประซาซนได้ร้องเรียนมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นสมาขิกสภา
เทศบาล และฝากให้ผมติดตาม ทุกวันนี้ก็ยังมีการเผาขยะทุกวัน เบื้องต้นแก้ไขอะไร
ได้ก็อยากให้แก้ไขซึ่งผมก็ได้เสนอให้สร้างหลังคาครอบไว้แล้วใช้สเปรย์นํ้าควบคุมควัน
ฝุนควันที่ออกไปถือว่าเป็นสารพิษก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ การย้ายเตาเผาถ้าย้ายเร็วได้
ก็ดี แต่ตอนนี้เราก็ยังเผาอยู่ จึงขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นทำ
สเปรย์นํ้าควบคุมควันไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

- เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การทำสเปรย์นํ้านั้น ผมได้

ปรึกษาหลายที่ ก็ยังไม่มีที่ไหนเขาทำกัน และอีกอย่างถ้าหากเราลงทุนทำสเปรย์ไป
แล้วอีกซัก ๒ - ๓ เดือน เราย้ายเตาเผา มันก็จะไม่คุ้มกับการลงทุน ทางผู้บริหารให้
ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา พยายามติดต่อประสานงานหลายๆ หน่วยงาน
เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้



ร?

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

นายรัตน์ คำใส
(นายกเทศมนตร)ี

- ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ญัตติที่ ๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- 'ขอเชิญผู้บริหารรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๖
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝายกวางได้

ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ .๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
ผมจึงขอรายงานความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ดังต่อไปนี้

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่า

การทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะ
อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
๒. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงใน

การอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษา
ระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา

ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเป็นโครงการที่มาจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประซาขน และควรมีงบประมาณรองรับเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง

๔. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง เทศบาลตำบลฝายกวางควรมีการ

ประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำ
โครงการในครั้งต่อไป



๕

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

ที่ประชุม

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

เสนอที่ประชุม
มติที่ประชุม

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

นายรัตน์ คำใส

(นายกเทศมนตร)ี

๖. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก
ปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๗. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ใน
เรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์Iนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๘. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบล

ฝายกวางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนิน

โครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
๙. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ

ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- จึงขอรายงานมาเพื่อให้สภาเทศบาลทราบ

- ตามที่ผู้บริหารได้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยจะสอบถามหรือจะเสนอความเห็น ขอเชิญครับ

- ไม่มี

- หากไม่มีสมาชิกสอบถามหรือเสนอความเห็นแล้ว ถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้
รับทราบรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๖

ดังกล่าวแล้ว

- เพี่อรับทราบรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามๆ

- ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ ญัตติที่ ๒ การรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้เทศบาลตำบลฝายกวาง พื้นที่หมู่ที่ ๑๖
- ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุม

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอซี้แจง
รายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวางได้รับแจ้งจากประชาซนว่ามีความประสงค์ขออุทิศ
ที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ พื้นที่หมู่ที่ ๑๖ รายนายอุดร นะรัก อายุ ๖๒ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีความ
ประสงค์อุทิศที่ดินต่อเทศบาลตำบลฝายกวาง เพื่อใช้ในราชการอันเป็นที่
สาธารณประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง เนื้อที่ประมาณ ๙๕

ตารางวา ที่ตั้งระวาง ๕๐๔๗ I ๓๖๔๔ เลขที่ดิน ๓๒๗ หน้าสำรวจ ๓๐๖๐โฉนดที่ดินเลขที่
๓๓๔๐๙ เล่ม ๓๓๕หน้า ๐๙หมู่ที่ ๑๖ตำบลฝายกวาง อำ ๓อเชียงคำ จังหวัดพะเยา



๖

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

เสนอที่ประชุม

มติที่ประชุม

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือ
มีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเทศบาลตำบล

ผ่ายกวาง ได้ตรวจสอบที่ดินดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มีอาคารระบบประปาบนที่ดิน
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฝายกวาง

ข้อระเบียบกฎหมาย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

ว๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วยคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางโต้วินิจฉัยข้อหารือของ

กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งมีประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ๋แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ

ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
สำหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ๋แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ล้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับ
พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ”ต่อไป

- จึงเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาล ด้วยการยกมือ

- เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบที่ดินที่มีผู้อุทิศให้เทศบาลตำบลฝายกวาง
พื้นที่หมู่ที่ ๑๖
- ประธานแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นชอบ ๑๑ เสียง

๒. ไม่เห็นชอบ เสียง

๓. งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง)



๗

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

นายรัตน์ คำใส

(นายกเทศมนตรี)

๕.๓ ญัตติที่ ๓ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ

- ขอเชิญฝ่ายบริหารไต้เสนอต่อที่ประชุม

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอชี้แจง
รายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕:๖๑ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ .ศ ๒๕:๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งขาติ มีพื้นที่เป้าหมาย ๑.๕ ล้านไร่ โดยในพื้นที่ลุ่มนํ้า ๓,๔ ,๕ หลังมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงคำสั่ง คทซ . ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ดำเนิน

โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เนื้อที่ ๐.๕ ล้านไร่ และมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ยื่นขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ ๒๕๐๗ ในการยื่นขออนุญาตดังกล่าว
ราษฎรในพื้นที่จะต้องรวมกลุ่มกันโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่รับรอง
รายซื่อและผังแปลงที่ดินที่สำรวจไว้ ตามแบบเสนอข้อมูลการร่วมดำเนินงาน
“โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ” แล้วแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขออนุญาต
โดยแนบบัญชีรายซื่อ และผังแปลงที่ดินที่ได้รับการรับรอง ประกอบการยื่น
ขออนุญาต นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ได้ดำเนินการตามแผนการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ตามพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในท้องที่ตำบลฝายกวาง อำเภอ
เชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๘ หมู่บ้าน โดยได้รับรองรายซื่อและแผนผังที่ดิน
ที่สำรวจแล้ว ตามแบบเสนอข้อมูลการร่วมดำเนินงาน “โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ”

เสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งข้อมูลตังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลฝายกวางยื่นขออนุญาตตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๐๗ เพื่อดำเนินโครงการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
รายละเอียดตังนี้

๑. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านํ้าเปือย ป่านํ้าหย่วน และป่านํ้าลาว ตำบล
ฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๓ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ ๑1๒๑๒ ไร่

๗๔ ตารางวา ประกอบด้วย

๑.๑ พื้นที่บ้านใหม่เจริญไพร รวมทั้งสิ้น ๕ ราย จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่
๑๑ ไร่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา

๑.๒ พื้นที่บ้านทุ่งหล่ม รวมทั้งสิ้น ๒ ราย จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่

๓ งาน ๘๗ ตารางวา

๑.๓ พื้นที่บ้านศิวิไล รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ ราย จำนวน ๑๓๗ แปลง เนื้อที่
๗๔๖ ไร่ ๘๕ ตารางวา



๘

นายถม โคลงกาพย์
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นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

๒. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านํ้าแวน และป่าห้วยไคร้ ตำบลฝายกวาง อำเภอ
เชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๕ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ ๑,๕๗๘ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา
ประกอบด้วย

๒.๑.พื้นที่บ้านใหม่นาสา รวมทั้งสิ้น ๑ ราย จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่
๒ งาน ๒๘ ตารางวา

๒.๒.พื้นที่บ้านแวนโค้ง รวมทั้งสิ้น ๘๕: ราย จำนวน ๑๑ แปลง เนื้อที่
๕๖๓ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา

๒.๓.พื้นที่บ้านสันติสุข รวมทั้งสิ้น ๖๗ ราย จำนวน ๗๖ แปลง เนื้อที่
๔๗๕ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา

๒.๔.พื้นที่บ้านฐานพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๒๖ ราย จำนวน ๒๘ แปลง เนื้อที่
๑๘๖ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา

๒.๕.พื้นที่บ้านสลาบ รวมทั้งสิ้น ๓ ราย จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๘ ไร่

๒ งาน ๒ ตารางวา

โดยเทศบาลตำบลฝายกวาง จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ตามแบบ ป .ส . ๒๐
ซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบและให้ความเห็นชอบ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๖ วรรคสอง การขอ

อนุญาตและ การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๖ (๑) เพื่อการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ

ข้อ ๗ บุคคลใดที่มีความจำเป็นและประสงค์จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ที่ระบุไว้ตามแบบ ป.ส . ๒๐
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- มีสมาซิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

- ไม่มี

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ด้วยการยกมือ



๙

เสนอที่ประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖
นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล

นายรัตน์ คำใส
(นายกเทศมนตร)ี

- เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

- ประธานแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้
๑. เห็นชอบ ๑๑ เสียง

๒. ไม่เห็นชอบ เสียง

๓. งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานงดออกเสียง)

เรื่องอื่น ๆ

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๖ ตามที่ผู้,บริหาร ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลตำบลฝายกวาง ต่อสภาเทศบาลในคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕:๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๔๖๔ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา
ของนโยบาย รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย

๑. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๔๖๖ ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามา
ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา
เราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่

หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประซาซนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ตังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ .๒๔๙๖ และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ . ๒๔๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๔ ได้กำหนดให้

นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ

บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๔๖๖ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แจกให้กับสมาซิกสภาทุกท่านแล้ว
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นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)
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ที่ประชุม

ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
(ปลัดเทศบาล)

- ตามที่ท่านผู้บริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ไปแล้วนั้น สมาซิก

ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

- ไม่มี

- หากไม่มีสมาซิกสอบถาม เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนั้ได้รับทราบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานชองเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าวแล้ว

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ เทศบาลตำบล
ฝายกวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๓ พ .ศ . ๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นๆ ที่ผู้'บริหารอนุมัติแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ .ศ . ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

- รับทราบ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมว่าที่ร้อยตรี
สมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาย มีเรื่องขอแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑. เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมาได้มีบริษัทที่ปรึกษาของบริษัทดวง
ตะวันพลังงาน จำกัด ได้เชิญท่านนายกๆ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๒ เข้าร่วมประชุม เรียกว่าการประชุมชุมซนปฏิบัติการ ประเด็นคือ บริษัท
ดวงตะวันพลังงาน จำกัด จะจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่าโครงการรวม
ทั้งหมด ประมาณ ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่ใหญ่มาก ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ ๑๔ เดือน คาดการณ์แล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๖๘ สำหรับ

การปรับสภาพหน้าดิน คงประมาณกลางปี ๒๕๖๗ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อ ๖ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลฝายกวาง และ ๑ หมู่บ้าน (บ้านปางผักหม) ในตำบลงิม
ที่จะมีเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่ออุดหนุนให้กับการพัฒนาหรือฟินฟูท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านี้ โดยจะได้รับเงินสนับสบุนครั้งแรก
น่าจะได้ประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งต่อไปก็จะได้ปีละ ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินก็จะเข้ากองทุนนี้ไปเรื่อยๆ

เรื่องที่ ๒ . เทศบาลจะต้องเริ่มของบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ แต่ต้อง

เสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีมหาดไทย อาจจะมีงบประมาณบางตัวที่ให้เราขอ เซ่น

งบท่องเที่ยว จะต้องอยู่ในสภาหรือองค์ประกอบของตำบลด้วย แต่ล้าทำวันนี้จะได้
งบประมาณวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ หรือปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และจะต้องทำออกมา
เป็นเทศบัญญัติให้สภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม



(5)(9)

ที่ประชุม

นายรัตน์ คำใส
(นายกเทศมนตร)ี

ที่ประชุม

นายเดชา กองแก้ว
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ที่ประชุม

ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
(ปลัดเทศบาล)

- รับทราบ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาขิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอแจ้งทำความ

เข้าใจเรื่องโครงการที่จะขอจ่ายเงินสะสม ถ้าส่งมาแล้วจะประชุมเตรียมจ่ายเงินสะสม
ซึ่งน่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ถ้าโครงการไหนได้รับการ

พิจารณาจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อน กองช่างสามารถออกสำรวจได้เลย

สำหรับหมู่บ้านไหนที่จะประชุมวันใดให้แจ้งผมด้วย ผมจะไปขอมติที่หมู่บ้านด้วยการ
ยกมือ เพราะว่าจ่ายเงินส่วนนี้ ถ้าชาวบ้านไม่เห็นชอบด้วยมันจะลำบากเรา สำหรับ
บ้านหมู่ที่ ๑๒ - ๑๗ กองช่างได้ทำแผนเสาไฟถนนแบบกิ่ง เป็นหนังสือขออนุญาตไป
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ จะมีด้วยกัน ๒ สาย คือ หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่
๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๗ ดังนั้นถ้าหากหมู่บ้านใดจะเอาโครงการนี้ให้ขอ
ยกเลิกไปก่อน เพราะว่าเราจะทำเป็นถนนสายยาวไปก่อน ถ้าหากหมู่บ้านไหนที่จะ
เสนอเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้หยุดโครงการนั้นไว้ก่อนด้วย

- รับทราบ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายเดซา กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอแจ้งเรื่องฝายเขือแจ้ จากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน มีมติว่าเราจะทำเป็นหนังสือแจ้ง มีสรุปอยู่ด้วยกัน ๔ข้อ ดังนี้

ข้อ ๑. เรื่องระดับการก่อสร้าง ซึ่งหลังจากการใช้งานแล้ว มีอยู่ ๑ จุดที่เวลากั้น
นํ้าแล้ว‘นาไม่เข้านา

ข้อ ๒. เรื่องคลองส่งนํ้าทางปลายมีการแตกร้าว
ข้อ ๓. อยากจะให้ทำแนวกั้นเหมืองเก่าไว้ เพื่อซาวบ้านจะนำเอาต้นไม้มาปลูกได้
ข้อ ๔. อยากจะเชิญนายช่างโครงการเข้ามาอธิบาย และรับทราบปัญหาเหล่านี้

ก่อนที่จะได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ

- รับทราบ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมว่าที่ร้อยตรี
สมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องฝายเขีอแจ
บริเวณจุดก่อสร้างฝาย จะทำแนวกั้นสาธารณะรอบๆ ตัวฝาย มีการประชุมประสาน
กับเจ้าของที่ ขออนุญาตกับเจ้าของที่และทางเทศบาลตั้งงบประมาณ เสร็จแล้วทำ

หนังสือหาที่ดินเพื่อออกรังวัดและกั้นที่รอบๆ ฝาย ซึ่งมันเป็นที่สาธารณะเดิม ถ้าที่ดิน
ออกมาปักหมุดแล้ว เราจะทำหลักเขตไว้เลยเผื่อวันข้างหน้าเราจะพัฒนาและกัน
ผู้รุกลํ้าได้ด้วย

อีกเรื่องเกี่ยวกับเทศบาล เทศบาลและกองทุนพัฒนาเมืองได้ทำ MOU ร่วมกัน

เนื่องจากว่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน หมดค่าไฟไปหลายหมื่น เราเลยได้ทำโครงการ

ว่าจะติดโซล่าเซลล์ โดยวางบนหลังคาทั้ง ๒ ข้างของอาคาร เพื่อจะเอาไฟฟ้ามาใช้กับ
สำนักงานของเราในเวลากลางวัน ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ช่างจะเข้ามา

ดำเนินการในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๗โครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย เสร็จแล้วจะต่อไฟ

เข้าระบบอาคารเพื่อให้ใช้เป็นไฟส่องสว่าง คาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มาก



๑๒

ที่ประชุม

นางธนัญญา จิตวงศนันท์

(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

ที่ประชุม

นายรัตน์ คำใส
(นายกเทศมนตรี)

ที่ประชุม

นายถม โคลงกาพย์

(ประธานสภาเทศบาล)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

- รับทราบ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาซิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางธนัญญา

จิตวงศนันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องโครงการที่ว่าจะติดตั้ง
แผงโซล่าเชลล์ ณ สำนักงานเทศบาล เนื่องจากเป็นโครงการสืบเนื่องจากที่เคยแจ้งให้
ที่ประชุมสภาทราบ ว่าเคยขอโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ผ่านทาง ดร.สมบัติๆ

ตอนนั้นที่ได้หมู่บ้านละ ๑๐๐ ดวง สรุปแล้วโครงการนั้นไม่ผ่าน และกลายมาเป็น

โครงการนี้แทน

- รับทราบ

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน วันพรุ่งนี้ทางโรงเรียน
ฝายกวางได้จัดงานกีฬาสี ผมขอเชิญทุกท่านร่วมโนพิธีเปิดงานกีฬาสีด้วย ประมาณ

๐๘.๐๐ น. และหลังจากเสร็จพิธีเปิดแล้ว เราจะไปร่วมงานผ้าป่าที่บ้านแวนโค้ง
หมู่ที่ ๘ จะมีท่านอนุรัตน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดพะเยา

มาเป็นประธาน

- รับทราบ

- บัดนี้ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง

มาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ ท่าน และขอปิดการประชุมครับ

(ลงซื่อ) <^*^- ^L

(นางอำพร ศรีสุทธะ)

เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้จดบันทึกรายงานการประขุม



๑๓

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลภาเทศบาล

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

๒๕๖๖ ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ข้อความถูกต้อง ตรงตามที่ได้ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้คงไว้ตามเดิมทุกประการ โดยไม่มีการแก้ไข

(ลงชื่อ) ^ ประธานกรรมการ

(นายสมจักร ไกลถิ่น)

(ลงชื่อ) ^ กรรมการ
(นางจันทร์ดา กรรณิกา)

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นางสร้อย ไกลถิ่น)

- สภาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาล

(นายถม โคลงกาพย์)

>>




